

Gold Futures

คาดการณ์ Brexit เปิด Downside มากกว่า Upside “ขาย” เป้า \$1,235/Oz

ราคาทองคำโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% ในเดือน มิ.ย. 16 จาก 2 ปัจจัยคือ (1) การเปิดเผยตัวเลขจ้างงานสหรัฐช่วง พ.ค. 16 ที่ออกมาแยกว่าคาด (2) ความกังวลว่าอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งทำให้ทองคำได้รับความน่าสนใจ ทั้งในแง่การชะลอขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และการถูกใช้เป็นแหล่งพักเงินชั้นดี คำถามที่ตามคือ ราคาทองคำจะขึ้นหรือลงเมื่อทราบผล Brexit 23 มิ.ย. 16 เรามองว่าสุดท้ายไม่ว่าผลจะ IN หรือ OUT ราคาทองคำก็ควรปรับตัวลงหรือถ้าขึ้น Upside ก็จำกัด เพราะต่อให้ OUT ซึ่งภาวะปกติกระแสเงินควรไหลหาทองคำในฐานะ Safe Haven แต่เนื่องจากการอ่อนค่าเร็วของปอนด์และยูโรจะไปทำให้ Dollar Index กระชากตัวขึ้น ราคาทองคำจึงมีโอกาสถูกกดดันตามหลักความเสมอภาคของค่าเงิน ซึ่งวิกฤติยุโรปที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่า ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อม Dollar Index ได้ไม่เกิน 4 สัปดาห์และไม่เกิน \$40/Oz ก่อนจะถูกทบทวนหนักหลังจากนั้น ขณะที่ เมื่อผ่านพ้น Brexit ไปแล้วยังต้องมาลุ้นกับตัวเลขจ้างงานสหรัฐวันที่ 8 ก.ค. 16 ซึ่งมีโอกาสออกมาดีเพราะฐานต่ำ และการประชุม FOMC ครั้งถัดไป 26-27 ก.ค. 16 ที่ยังไม่แน่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยทันทีหรือไม่ เราจึงแนะนำให้เก็งกำไรฝั่ง Short ใน Gold Futures โดยคาดการณ์การเคลื่อนไหวตลอด ก.ค. 16 ที่ \$1,235-1,320/Oz

คาดผล Brexit เป็นลบกับราคาทองคำมากกว่าบวก

IN: ถ้าอังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรป สถานการณ์ในตลาดการเงินโลกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชั่วคราว โดยเงินสกุลปอนด์และยูโรจะแข็งค่าขึ้น ส่วน Dollar Index จะอ่อนตัวลง ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำตามหลักความเสมอภาคของค่าเงิน แต่คาดว่าเงินส่วนใหญ่จะไหลกลับหาสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นที่มีความผันผวนสูง มากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำที่มีความผันผวนต่ำ อีกทั้ง ที่ผ่านมาราคาทองคำได้แรงหนุนจากการถูกใช้เป็น Safe Haven ราว \$40/Oz (\$1,260 -> 1,300/Oz) เมื่อความกังวลคลี่คลายลง ความสำคัญในการถูกใช้เป็นแหล่งพักเงินก็ควรลดลงเช่นกัน

OUT: ถ้าอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ความวิตกกังวลจะทวีความรุนแรงขึ้น เงินสกุลปอนด์และยูโรจะอ่อนค่า Dollar Index จะปรับตัวเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ลงทุนที่เสี่ยงสูงจะอ่อนตัวลง ส่วนทองคำ เราคาดว่า จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยคุณสมบัติแหล่งพักเงินชั้นดี ควบคู่ไปกับดอลลาร์และเงินเฟียระยะสั้นเท่านั้น โดยในอดีตที่ผ่านมา วิกฤติหนี้ของประเทศกลุ่ม PIIGS ที่เกิดขึ้นแต่ละรอบ ทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับ Dollar Index ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติได้ไม่เกิน 4 สัปดาห์และไม่เกิน \$40/Oz แล้วมักจะกลับมามาทรงตัวลงอย่างหนักหลังจากนั้น

ปัจจัยที่ต้องติดตามหลังจากนี้อาจส่งผลลบกับราคาทองคำ

เมื่อผ่านพ้น Brexit ไปแล้วตลาดทองคำมีปัจจัยที่ต้องจับตา 2 เรื่องหลักคือ (1) การเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐช่วง มิ.ย. 16 วันที่ 8 ก.ค. 16 ซึ่งเราคาดว่า จะออกมามากกว่าช่วงก่อนที่ 38,000 เพราะฐานต่ำผิดปกติและยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเฉลี่ยตลอด มิ.ย. 16 ที่ลดลง 3% M-M (2) การประชุม FOMC ของเฟดวันที่ 26-27 ก.ค. 16 ซึ่งยังไม่แน่ว่าจะส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในทันทีหรือไม่ แต่ก่อนที่ จะไปถึงวันนั้นหากโมเมนตัมการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังดีเหมือนที่เป็นเช่นวันนี้ ก็เป็นไปได้ที่ทองคำจะถูกขายเพื่อลดความเสี่ยงรอดูความชัดเจน และถ้ามองข้ามผลประชุมแต่ละครั้งแล้วเปลี่ยนมาดูที่ภาพกว้าง ซึ่งสุดท้ายเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อออกจากรอบนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะกลาง ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำตามต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เพิ่มสูงขึ้น

โครงสร้างตลาดที่เป็นบวกล้วนเป็นผลจากแรงเก็งกำไรที่มักมาเร็วไปเร็ว

โครงสร้างตลาดทองคำ 1Q16 ตามรายงานของ World Gold Council เป็นอุปสงค์ส่วนเกินถึง 155 ตัน สูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส แต่เพราะอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นมาจากภาคการลงทุน +200% Q-Q และ +100% Y-Y ขณะที่ ภาคเครื่องประดับซึ่งเป็นความต้องการจริงลดลง -27% Q-Q และ -20% Y-Y สะท้อนว่าแรงซื้อที่เกิดขึ้นยังไม่มีคามยั่งยืน ขณะที่ ถ้ามองอุปสงค์เพื่อการลงทุนให้ลึกลงไปตามแรงซื้อของ SPDR Gold Trust ที่เป็น Gold ETF เบอร์ 1 ของโลกพบว่าเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวเหลือเพียง 40 ตันใน มิ.ย. 16 จากที่ซื้อหนักกว่า 65 ตันใน พ.ค. 16 เราจึงไม่ให้นำหนักกับโครงสร้างตลาดที่ดูดีขึ้นในปีนี้นัก

แนะนำขายทำกำไรในทองคำแท่ง Gold ETF หรือ Short Hedge ใน Gold Futures ระยะสั้น โดยคาดการณ์การเคลื่อนไหวตลอด ก.ค. 16 ที่ \$1,235-1,320/Oz

Analyst : Natapon Khamthakru

Tel. : 02-646-9820

Web site: www.fnsyrus.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

<p>สำนักงานใหญ่ 999/9 อาคารดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สำนักงานไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (สำนักงานสนับสนุน) 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5, 31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา อัลมาลิ่งค์ 25 อาคารอัลมาลิ่งค์ ชั้น 9,14,15 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์ 496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า 1 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า ชั้นที่ 14 ห้อง 1404 ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร</p>
<p>สาขา บางกระบือ 3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3 ห้องเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา บางนา 1093 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1093/105 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา ลินธอร์ 1 130-132 อาคารลินธอร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถ.วิทูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา ลินธอร์ 2 130-132 อาคารลินธอร์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 24 ถ.วิทูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา ลินธอร์ 3 130-132 อาคารลินธอร์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 19 ถ.วิทูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร</p>
<p>สาขา ลาดพร้าว 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ยูนิท 1106 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา ประชาชื่น 105/1 อาคารบี ชั้น 4 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา รังสิต 1/832 พหลโยธิน 60 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี</p>	<p>สาขา ไทยซัมมิท 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p>	<p>สาขา รัตนนิมิตต์ 68/127 หมู่ 8 ถ.รัตนนิมิตต์ ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี</p>
<p>สาขา ศรีราชา 135/99 (ตึกคอม ชั้น G) ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชาชลบุรี</p>	<p>สาขา ขอนแก่น 1 311/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น</p>	<p>สาขา ขอนแก่น 3 311/1 ถ.กลางเมือง (ฝั่งริมฝั่ง) ต. ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น</p>	<p>สาขา อุดรธานี 104/6 ชั้น 2 อาคาร ธนาคารไอซีบีซี(ไทย)จำกัด(มหาชน) ถ.อุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี</p>	<p>สาขา เชียงใหม่ 1 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่</p>
<p>สาขา เชียงใหม่ 2 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่</p>	<p>สาขา เชียงใหม่ 3 อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2 ต.แม่เหิยะ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่</p>	<p>สาขา เชียงราย 353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย</p>	<p>สาขา แม่สาย 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย</p>	<p>สาขา นครราชสีมา 1242/2 ห้อง A3 ชั้น 7 สำนักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา</p>
<p>สาขา สมุทรสาคร 1045/16-17 ถ.วิเชียรโชภุค ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร</p>	<p>สาขา นครปฐม 28/16-17 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม</p>	<p>สาขา ภูเก็ต 22/18 ศูนย์การค้าวานิชพลาซ่า ถ.หลวงพ่อดำ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต</p>	<p>สาขา หาดใหญ่ 1 200/221, 200/223 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p>	<p>สาขา หาดใหญ่ 2 106 ถ.ประชาธิปไตย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p>
<p>สาขา หาดใหญ่ 3 200/222, 200/224, 200/226 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p>	<p>สาขา กระบี่ 223/20 ถ.มหาพรต ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่</p>	<p>สาขา ตรัง 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง</p>	<p>สาขา สุราษฎร์ธานี 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี</p>	<p>สาขา บิดดาณี 300/69-70 หมู่ 4 ต.สุระมิแล อ.เมือง จ.บิดดาณี</p>

คำนิยามของคำแนะนำการลงทุน

BUY	“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
HOLD	“ถือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
SELL	“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
TRADING BUY	“ซื้อเก็งกำไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
OVERWEIGHT	“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด
NEUTRAL	“ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด
UNDERWEIGHT	“ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ำกว่า ตลาด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือว่าหรือควรเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อถือได้ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความคิดเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัท อาจจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

Thai Institute of Directors Association (IOD) - Corporate Governance Report Rating 2015

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
100-90		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
<50	no logo given	n/a

สัญลักษณ์ **N/R** หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR”

IOD (IOD Disclaimer)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียน”) เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคำแนะนำใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลสำรวจนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูล Anti-corruption Progress Indicator

ระดับ 5	Extended	ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการขยายผลการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น
ระดับ 4	Certified	ได้รับการรับรอง	มีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ และได้รับการรับรองหรือผ่านการตรวจสอบเพื่อความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก (เช่น CAC)
ระดับ 3	Established	มีมาตรการป้องกัน	มีมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการและการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอย่างสม่ำเสมอ
		- ระดับ 3A	บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี
		- ระดับ 3B	บริษัทมีค่านิยมและนโยบายของบริษัท แต่มิได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี
ระดับ 2	Declared	ประกาศเจตนารมณ์	มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หรือโครงการต่อต้านทุจริตที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในตนเองเดียวกัน
ระดับ 1	Committed	มีนโยบาย	มีค่านิยมหรือมติคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล Anti-corruption Progress Indicator จาก สถาบันไทยพัฒนา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)